

ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๐๑๗.๓/ว ๒๕๖๓



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมนตเสวี ขบ ๒๐๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี งานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีทุกท่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) ปลัดจังหวัดชลบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๒๑๐๕

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

๒. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๑๙๒๗

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในส่วนของงานการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เห็นควรกำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบกับมติที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๒๑๐๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

๑. การจัดงานพิธีและงานกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น งานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต่างๆ กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ ในกรณีที่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรมใดๆ ได้ให้งดเสีย และในกรณีที่ไม่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว

๒. การตกแต่งสถานที่ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบรมราชสมภพ และวันประสูติ สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง โดยให้หน่วยงานและสถานที่ทำการต่างๆ ดำเนินการให้สมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ให้จัดมาตรการป้องกันมิให้เป็นช่องทางมีการรวมกลุ่มหรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค

/ ๓. กรณีที่...

๓. กรณีที่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินแล้ว หรืออยู่ระหว่างรอพระบรมราชวินิจฉัย ขอให้พิจารณางดหรือเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม โดยให้นำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อไป

๔. กรณีที่ส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี อยู่ระหว่างเตรียมการจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆ ขอให้พิจารณาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว จึงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕. กรณีงานพิธีถวายพานพุ่มหรือถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสรณ์ หรืองานพิธีที่ทางราชการจัดขึ้นหรือเป็นไปตามหมายกำหนดการของทางราชการยังคงจัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้

๕.๑ ให้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีและปรับลดขั้นตอนหรือเวลาในการจัดพิธีให้มีความกระชับเหมาะสมต่อสถานการณ์

๕.๒ การเชิญผู้เข้าร่วมพิธี ให้เชิญเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมพิธี

๕.๓ การจัดสถานที่และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้จัดที่นั่งหรือที่ยืนสำหรับผู้เข้าร่วมงานให้เหมาะสมกับสถานที่จัดพิธี โดยจะต้องให้ห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร มีการทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการจัดพิธี มีจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ และผู้เข้าร่วมพิธีต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รายละเอียดตามสำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๑๙๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ได้ที่ www.chonburi.go.th หัวข้อ “หนังสือเวียนกลุ่มงานอำนวยการ” ชื่อเรื่อง “แนวทางการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ มหามลศิริกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๕๐๓๔